

แจงแก้หาบเร่-มุดสายไฟซ้ำ

ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ว่า กรุงเทพมหานครเป็นการบริหารรูปแบบพิเศษตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2515 ถ้าถือเป็นคนที่เท่ากับเป็นวัยกลางคนแล้วที่ผ่านมา กทม.ก็มีอุปสรรคในการทำงาน เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ซึ่งมีมิติของความยากจน การไปไล่หาบเร่แผงลอยออกทั้งหมดจะกระทบกับชีวิตของคนหลายกลุ่ม กทม.พยายามดูแลไม่ให้มีผู้ค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ส่วนเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่หลายคนบอกว่ามีความล่าช้า โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กทม.จะไปตัดสายสื่อสารออกก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ กสทช.ดูแล และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องปกป้องไว้ ซึ่งต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ปัญหาการแก้ปัญหาจราจรในจุดสี่แยก เช่น จุดที่มีรถจอดเยอะหน้าห้างสรรพสินค้า ย่านประตูน้ำ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะเพื่อควบคุมไฟจราจรจากส่วนกลาง ด้านการศึกษาจะมีการพัฒนาคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ




นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
.....๕... พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี
นาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ โปรดให้ หม่อม
เจ้าทิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิฯ ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม เวลา 15.00 น.๕... อากาศเปลี่ยน! ยกเว้นทางใต้ที่ฝนชุก-ทุกภาคอุณหภูมิลดลงอากาศช่วง
เช้าๆเย็นชัดเจน คุณแลสุขภาพทุกท่าน สวมเสื้อผ้าอบอุ่นไว้๕... ไม่รู้ล่ะ? ... “ตีคู่” หมดความตื่น
เต้นกับการค้นพบ โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ด้วยสรรพคุณร้ายกาจกว่าเดิม ล่าสุดเพ่นพ่านในอินเดียติดง่ายแม้
มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนและการติดเชื้อมาก่อน พร้อมกับคำขู่มารอบนี้จะไม่พ่นมีมมัน๕... เอาสิ! แปลง
ร่างสายพันธุ์มารูปแบบไหนเราก็มีวิธีตั้งรับได้หมด โดยการไม่อยู่ในความประมาทไม่ชะล่าใจ... ทุกวันนี้
สายพันธุ์เดิมมันกลับมาแพร่เชื้อ,สังหารชีวิตเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องระวังมากขึ้น!๕... พ.ร.ป.
พรรคการเมือง,การเลือกตั้งพร้อมแล้ว! คาคเตาไปเมื่อไหร่ยุบสภา? จับตาจ้อง 2 ลุง “ตุ๋-ป้อม” ตัวจริงใน
การตัดสินใจซึ่งน่าจะ มกรา,กุมภาพันธ์ พักหลังประชุมสภาล่มบ่อยมากลากไปทำไมมีนา๕... ดูด้วยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จะหยุดหรือพยายามไปต่อหลังโพลเริ่มไม่เอื้อ คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ รวมไทยสร้างชาติ
มีส.ส.หอบผ้าผ่อนมากินนอนด้วยก็มากน้อย... ลำพังบารมีหัวหน้าพรรค พี่ระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค จำกัด
จำเขี่ย ที่แก๊งๆส่วนหนึ่งกำลังวัดกระแสสูง โทนไปด้วยไหวไหม?๕... เช่นกัน! พลังประชารัฐของ
พล.อ.ประวิตร เลือดจะไหลออกตามที่เป็นข่าวแค่ไหนอย่างไร จริงหรือไม่ส.ส.กทม.ยกโขยงเฟ้น ...ผู้ย้ายพรรคต้องดูตาม้า
ตาเรือจะได้เลือกลง ระบบเขต หรือไม่? ไม่มีใครอยากลั่นขลุ่ยรายชื่อที่เสี่ยงหลุดโผ๕... เห็นร่ำๆหลายมุ้งย้ายไปทสช.
อาจแคโยนหินถามทางรอดดูท่าที เพราะ ณ ตอนนี้อาคตลู่ตุ๋ก้ากึ่ง ทากรทสช.แบกก็ได้เวลาลุงลงจากหลังเสือโดยไม่บุบสลาย
มาก ใครที่ตั้งลำจะมาก็ถอยกลับ??๕... แร่งวันแร่งคืน “จอมจูด” ภูมิใจไทยของเสี่ยหนู อนุทิน, ชาญวีรกุล พุ่งนั่งงาน
อลังการเปิดตัว “จอมชบ” มาจากทุกพรรคทั้งซีกรัฐบาล,ฝ่ายค้านเห็นว่าหลายสิบ บางก็ยกก๊วทึงพรรคแลนด์สไลด์ไม่
เกรงใจหัวหน้าครอบครัว๕... ไม่-ไม่มีอะไรรับประกันส.ส.สมัยนี้จะไม่สอตกสมัยหน้า... “ตีคู่” ยังเชื่อว่าเลือกตั้ง 2566
ประชาชนจะออกเสียง “เปลี่ยนประเทศ” เพิ่มบทบาทคนรุ่นใหม่สาวคนคิดใหม่ผลัดดันบ้านเมืองเดินหน้า ปลดระวางคนคิด
เก่า... “จุดจบ” ของคนรุ่นหนึ่งคือ “จุดเปลี่ยน” การพัฒนาประเทศ๕... ยังระโหยโรยแรงไปเรื่อย แคมป์ประชาธิปไตย มี
แรงขับจะหาหัวหน้าคนใหม่แทน จูรินทร์ ซึ่งคงทำไม่สำเร็จ... ลงเอยแบบไหนไม่เป็นสัญญาณดีสำหรับงานเตรียมพรรคผู้
เลือกตั้ง รักษา 52 เสียงเท่าปี 62 ได้ถือว่าเก่งและเฮง?!๕... ฮา! ผลงานการให้สัมภาษณ์แรกของรมต.ป้ายแดง ธนกร

วังบุญคงชนะ ...เมื่อลุงตู่ประกาศขึ้นเวทีด้วยลีลา
รทสช.ชัดเจนก็เมื่อนั้นมาแน่ ยืนยันกระแสดีมาก ด้วย
ผลงาน 8 ปี... ต้องชมว่าปากใจนครคงเส้นคงวาสุดๆ
.....🌟... มีใครเห็นใจบ้างไหม? กรณีกสทช. นพ.สรณ
บุญไชยพิทักษ์ ประธานบอร์ด ปูเรียก 600 ล้านบาท
คืนจากกทท.(ทั้งๆที่ไม่มีให้ชักรสสิ่ง)อ้างผิดกฎ **Must
Carry** กติกาแปลกๆของกสทช.เองที่ต้องให้ผ่าน
กล่อง IPTV รับชมทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยซึ่งละเมิด
ลิขสิทธิ์ไฟฟ้า อาจโดน จอดำ ทั้งประเทศ🌟 เสนอ
กสทช.กลับสู่ที่ตั้ง โดยควรทำจริงคือรื้อกฎเหล็กทั้ง
Must Carry ดูได้ทุกแพลตฟอร์มและ **Must Have**
ใครซื้อลิขสิทธิ์มาต้องให้ฟรีที่วิวอีกเกือบยี่สิบช่อง
ถ่ายทอดด้วยฟรีๆ... เอกชนที่ไหนจะลงทุนเพราะเขา
ทำธุรกิจไม่ได้ ไม่แก้ไขนะพอถึง ซีเกมส์,เอเชียนเกมส์,
โอลิมปิกเกมส์ ก็ต้องโรแบ่มือขอเงินมาซื้อลิขสิทธิ์
แพงๆอีก *สมควรรึ?*🌟... ว่าด้วย ฟุตบอลโลก
วันอาทิตย์นี้ 4 ทุ่มรอบชิงชนะเลิศ... หลังปิดบัญชีตัวเลข
แข่งก็ถึงคิว เปิดบัญชีล่าหนี้พันัน คดีปล้นจีซิงทรัพย์
จะมาเป็นพายุบูแคมหาเงินใช้หนี้ หากผัดนัดหรือเบี้ยว
อาจโดนข่มขวนหรือถึงชีวิต... งานตำรวจหนักแน่ๆ
ขอบอก🌟... ได้ยินเสียงร้องเรียนว่าด้วย “กำแพง
กันคลื่น” หน่วยงานรัฐก่อสร้างเยอะแยะอ้าง แก้
วิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง หลายปีมานี้ท่านยกเลิก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)เพื่อแก้ปัญหา
ให้ทันท่วงที... นั่นคือคำสั่ง “ประหารชายหาด” สร้าง
ทัศนอุจาด แนวหินทิ้ง กำแพง,บันไดคอนกรีต,แนวไม้
มาแทนหาดทรายอันสวยงาม🌟 ของโปรดคน
ภาครัฐอยู่แล้ว “จัดซื้อจัดจ้าง” หลายแหล่งธรรมชาติ
จึงพบเห็นประติมากรรมประหลาดดาษดื่น... จะขอคือ
1.กลับไปทำ EIA เหมือนเดิม 2. ฝากกรมว.ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ วราวุธ ศิลปอาชา ศึกษาหาแนวทาง
ป้องกันการกัดเซาะ *ที่ไม่ต้องทำลายชายหาดขนาด*

นี้??☺... ต่างอยากรู้จุดสำหรับวิ่งเต้นจ่ายเงินหลายแสนบาทหา ทางลัด เข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจ จบแล้วรับเงินเดือนเท่าไร? คำตอบคือ สายอำนวยการ เริ่มที่ 8,610 สายปราบปราม ตอนเป็นนสต.ปีครึ่งรับ 3,070 จบแล้ว 10,760 บาท ไม่ต้องถามต่อ มีดีอะไร กว่าเงินเดือน?☺... ข่าวดี รัฐบาลจีนอ่อนข้อ ผ่อนปรนมาตรการเข้มซีโรโควิด ปูทางชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ...ข่าวร้าย ผลสำรวจพบว่าแม่ได้ไฟเขียวแต่ส่วนใหญ่สมัครใจเที่ยวในบ้าน หรือไปฮ่องกง ประเทศไทยรอก่อน☺... จราจรจลาจล... จยย.ธรรมดาๆผิดกฎจราจรแบบบ้านๆ ไฟไฟแดง ส่วนบิกไบค์ต้องผิดแบบบิกๆ จอดขวางกลางสี่แยก เปิดทางให้เพื่อนร่วมขบวนผ่านโดยไม่แยแสสัญญาณไฟ อยู่ที่ตำรวจตากเอาใจต่อ?☺... ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นสยาม ทาลาซิมายะ เชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ “It is Wonderful to be Alive” ผลงานภาพวาดของ เกียวโกะ อาเบะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวัน ที่ชั้น M ไอคอนสยาม งานมีถึง 5 ม.ค.ปีหน้า☺... สังเกตไหม? แวดวงกีฬาที่คนไทยเด่นโด่งดังมักเป็น นักกีฬาหญิง วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, เทควันโด และมาแรง กอล์ฟ ปีหน้ามีโปรสาวไทยคว้าทัวร์การ์ดเล่นใน LPGA Tour เพิ่มอีก 5 คนรวมกับชุดเดิมเป็น 13 คนไทยได้เชียร์กันสนุก ส่วนกิริเดชโปรชายหนึ่งเดียวใน PGA Tour นำเสียดายปีหน้าหลุดไฟ☺



สยามกีฬา ต้นแบบหนังสือพิมพ์ “กีฬารายวัน” ประจำวัน พุธที่ 15 ธ.ค. ยังอยู่ในคิว “บางปะกง” เขียนถึง คนกีฬา... ● มันกลับมาอีกแล้ว กลับมาแบบไม่หือหวา ทุกคนไม่ทันระวังตัวคือ โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ในปี 2019 ซึ่งยังไม่จากไปจากไทยแค่อยไปพักก็กลับมา คร่าชีวิตคนไทย ซึ่งน่ากลัวกว่าหนแรก... ● ผลพวงจากกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก โควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง โดยไม่เข้มงวดการสวมหน้ากากป้องกันทำให้ผู้คนติด โควิด-19 กันระนาว... ● แคว้นหวัด นครราชสีมา 4-10 ธ.ค. มีผู้ ติดโควิด-19 เข้าโรงพยาบาลกว่า 4,000 คน เฉลี่ยวันละเกือบ 600 มีผู้ เสียชีวิต กว่า 100 คน เฉลี่ย 15 คนต่อวัน และยังมีนอนรอต่อชีวิตด้วยเครื่องช่วยหายใจอีก 400 ราย แต่หากนับรวมกัน ทั่วประเทศ จะมีผู้ ติดโควิด-19 นับไม่ถ้วน... ● ช่วงนี้จะหวังพึ่ง รัฐบาล คงทำได้ไม่มากเพราะทุกหน่วยงานขึ้นอยู่กับ รัฐมนตรี ซึ่งแน่นอนว่ามาจาก พรรคการเมือง ดังนั้นช่วงนี้ เจ้ากระทรวง จึงเน้นหนักไปทางหาเสียงโดยระดมคนในองค์กร เป็นฐานกำลัง... ● ในช่วงใกล้ ปีใหม่ฝรั่ง 25 ธ.ค. และ ปีใหม่ไทย ปลายปีต้องระวังตัวกันให้ดีเพราะช่วงนี้ โควิด-19 จะอาละวาดหนักสุดสำหรับพวกเดินทางกลับต่างจังหวัดและพวกจัดงาน ปาร์ตี้ หาทองป้องกันให้ดี... ● เช้าตรู่วันนี้คงรู้ผลแล้ว ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22 ที่ประเทศกาตาร์ ทีมใดเข้าชิงชนะเลิศ... ● ฟุตบอลโลก กำหนดวันชิงชนะเลิศ 18 ธ.ค. ซึ่งถือฤกษ์งามยามดีเพราะเป็น วันชาติกาตาร์ ว่ากันว่าหลังจบการดวลแข้งจะมีพิธี ปิดอสังหาริมทรัพย์กว่าวันเปิดสนาม... ● ยังไม่รู้ ทีมใด จะครองแชมป์โลก 2022 แต่ที่แน่ๆ “ดาวซัลโว” ที่มีสิทธิ์พิชิต รองเท้าทองคำ มีด้วยกันแค่ 2 คน คือ คิลิยัน เอ็มบัปเป้ (ฝรั่งเศส) ที่ยิง 5 ประตูกับ ลิโอเนล เมสซี ดาวซัลโวทีมฟ้า-ขาว อาร์เจนตินา ทำไป 4 ประตู ต้องรอดูใครจะคว้า เกือกทองคำ... ● อีก 8 ปี 2030 ฟุตบอลโลก มีแนวโน้มจะไปเตะใน โชนอเมริกาใต้ ซึ่งมี อุรุกวัย-อาร์เจนตินา-ชิลี-ปารากวัย ที่เสนอตัวต่อ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เป็นเจ้าภาพ โดยกลุ่มอเมริกาใต้ ออกมาเตือน ฟีฟ่า อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ ใคร ให้เงินมาก ก็ไปจัดที่นั่น ความมองดูรากเหง้าและพิจารณา เปเล่-มาราโดน่า ตำนานฟุตบอลโลก... ● คงคิดหนักสำหรับ จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่า เพราะฟุตบอลโลกแต่ละครั้งทำเงินให้ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ นับแสนๆ ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างที่ กาตาร์ ฟาดท่าโรมาหาคาลโดย
กีฬา ไม่ต้องลงทุน มีแต่รับลูกเดียว แค่ ค่าลิขสิทธิ์
ฟุตบอลโลกก็มหาศาล... ● ว่าถึงเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
ที่กำลังจะจบ 18 ธ.ค. แต่ที่บ้านเรายังถกเถียงกันวนวายโดย
กสทช. จะทวงเงิน 600 ล้านบาทจาก กทท. ด้วยข้อหาดกลง
ทำ (เอ็มไอยู) แต่ไม่เป็นไป ตามสัญญา... ● ผู้ว่าการ
กทท. ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้รับผิดชอบก็ปวดหัว
เพราะตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา เลยอดที่นั่งต้องรับ
เผื่อร้อนไม่รู้ท้ายสุดจะตกเป็น แพะรับบาป ไม่อยากเดา
... ● ล่าสุดเมื่อ 12 ธ.ค. น.ส.พิรชรอง รามสูต กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ยื่นคำขาด กทท. ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง (เอ็มไอยู)
และประเด็นถัดมาหากทำไม่ได้ให้คืนเงิน 600 ล้านบาทภายใน 15 วัน พร้อม
ดอกเบี้ย เขียนถึงจุดนี้สงสาร ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี จับใจ “เนื้อไม่ได้กิน
หนังไม่ได้รอง แต่มีกระดูกแขวนคอ”... ● ไหนๆ เขียนถึง กทท. ขอต่อ
อีกนิดเรื่องแต่งตั้ง 2 รองผู้ว่าฯ ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ ก.ย. ผ่านไป 3 เดือน
ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาใคร... ● ว่ากันว่า ใครอยากก้าวหน้า ต้องวิ่งหา
ผู้ใหญ่ แต่คนวิ่งกันขาวิดบางคน ไปสายทหาร บางรายไป สายรัฐมนตรี
บางทีมาสาย ผู้ว่าฯ กทท. แต่สายที่ใหญ่สุดที่ใครคาดไม่ถึงคือ สายบุรีรัมย์
... ● 3 ผอ.ฝ่าย ที่จะขึ้นชั้นเป็น รองผู้ว่าฯ ถ้าเต็งจำไม่เหนี่ยวคงไม่พัน
นพ.มีชัย อินวู๊ด ที่มีผลงานต่อเนื่องส่วนอีก 1 ต้องวัดที่ กำลังภายใน ใคร
จะมีมากกว่าใครระหว่าง วิบูลย์ จำปาเงิน กับ สุรศักดิ์ เกิดจันทิก 28 ธ.ค.
จะมีการประชุมบอร์ด กทท. หากไม่มีวาระแต่งตั้ง 2 รองผู้ว่าฯ อยากเสนอให้
ยกเลิก เอาเวลาไปช่วย ผู้บังคับบัญชา หาเสียงจะเหมาะกว่า... ● ส่วนเรื่อง
นายก กว่า 10 สมาคม ร้องเรียนไปยังตัวแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายจาก กทท. - กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ไม่มี
ใครได้รับตลอดปี 2565 นี้ก็ใกล้ถึงปี 2566 เรื่องนี้ ดร.ก้องศักดิ์ ต้องเป็น
ผู้ยืนยันมันติดขัดยังไงหากนั่งเฉยต้องลุก จากเก้าอี้ ตามที่เคยลั่นวาจา... ●
เมื่อ 4 ปีก่อนเงินจาก ภาษีบาป ปีละกว่า 3,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับ ฝ่าย
กีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มี “รองตุน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส
เป็นผู้กำกับดูแลช่วงนั้น เบิกจ่ายคล่อง ไม่มีอะไรติดค้าง บางรายการ
ได้เข้าเป็นเพราะเอกสาร “ไม่ตรงเป้า” แต่พอมายุคนี้มี ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำอะไรมันติดขัดไปหมด... ● เรื่องการเบิกเงิน
จาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คนเป็นผู้จัดการ ดร.สุปราณี คุปตาสา
ออกมายืนยันทุกครั้งที่เป็นอย่าง กอคลังพัฒนา มีเงินพร้อมจ่ายแต่ต้อง
ผ่านการอนุมัติจาก ผู้ว่าการ กทท. โดย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ก็ยืนยัน

ทุกครั้งอนุมัติให้แล้วแต่ทำไม ทุกสมาคม ไม่ได้เงินเลย มีคนตั้งข้อสงสัย
ผู้ว่าฯ กับ ผู้จัดการกองทุน ดันคุยกันคนละภาษา... ● แผลอแป็บเดียว
“บุญนิยมบุคคลกีฬา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ อายุครบ 90 กระรัต ไปฉลอง
ไกลหน่อยถึงเชียงใหม่ “น้องเลิฟ” ธนา ไชยประสิทธิ์ บินไปร่วมอวยพร
... ● เขียนถึง “ปู่กีฬา” ต้องแก้ความเมื่อ 60 ปี เคยเป็น นักข่าวการเมือง
สยามรัฐ ศิษย์รัก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นคนหนุ่มไฟแรงเขียนบทความ
โจมตีรัฐบาลยุค จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถูกตำรวจจับเข้าคุก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
รู้ข่าวจึงยื่นประกันตัวเพราะซ้ำอีกนิดเดียวจะไม่มีชื่อให้ จารึก เพราะยุคนั้น
ผบ.ตร. คือ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เจ้าของสโลแกน “ภายใต้ดวงอาทิตย์
ไม่มีอะไรที่ ตำรวจไทย ทำไม่ได้”... ● มาที่เรื่องหมัดมวยมีทั้งข่าวดีและร้าย
เอาข่าวร้ายก่อน ว่างแก้ว ศิษย์ยอดธง อดีตแชมป์ลูมพิเน่เสียชีวิตด้วย
โรคเบาหวานในวัย 67 ปี มีพิธีฌาปนกิจ 15 ธ.ค. ที่วัดป่ากร่ำ อ.แกลง
ระยอง... ● ส่วนข่าวดี ชาตรี ศิษย์ยอดธง อภิมหาโปรโมเตอร์ประกาศ
เสียงดังฟังชัด นักมวยไทย ที่ขึ้นชกใน “ศึกวัน” จะมีเงินรางวัลให้ถึง 10 ล้านบาท
ให้จับตา “เสี่ยรายแรก” รถถัง จิตรเมืองนนท์ หากได้ 10 ล้านจริง อยากรู้
แน่ให้ เลิกมวย เพราะหากชกต่ออาจ ไม่ได้ใช้เงิน... ●

“บางปะกง”